

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง**13.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทสำหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2552 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จ
- (2) หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และ
- (3) บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและยืนยันแผนการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยืนยันและมีมติเห็นชอบตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ประกาศ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในภายหลัง

13.2 โครงการขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด (Silent Period) โดยสมัครใจ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ นำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทอันได้แก่ (1) กลุ่มคุณสมนึก ไชยกุล (2) กลุ่มคุณพิทักษ์ ศิริวันสาธน์ (3) อิตชู คอร์ปอเรชั่น (4) ซิกซ์ ลิงคโพร ฟิทีอี แอลทีดี (5) กลุ่มคุณ ชองเควิน ชัม (6) กลุ่มคุณประสาธ ญูนิพันธ์ (7) กลุ่มคุณพลศักดิ์ เลิศพุดผิภิญโญ และ (8) ผู้บริหารและพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของบริษัท รวมทั้งสิ้น 50 ราย ได้ให้ความร่วมมือโดยสมัครใจ นำหุ้นทั้งหมดของตนจำนวนรวม 227,950,240 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.94 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งนี้ ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดข้างต้น ผากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยหุ้นทั้งหมดในตอนนี้จะถูกสั่งห้ามขายภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด